



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และกำหนดการประเมินผลงาน
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ - วันจันทร์ที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ได้ดำเนินการประเมินด้านผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด โดยเรียงลำดับตามรหัส
ประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้าน ความสามารถในการนิเทศการศึกษา

คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาได้
ประเมินด้านผลงาน โดยตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เขียน
และยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และอาจถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย ตลอดจนอาจถูกดำเนินการทางวินัย

๒. วัน เวลา และสถานที่ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ กำหนดให้ผู้ผ่านการประเมิน
ด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา มารายงานตัวในวันศุกร์ที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)

๓. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนเพื่อเข้ารับการประเมิน

๓.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายที่ชัดเจนและปรากฏชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจน มาแสดงต่อกรรมการเพื่อเข้าห้องสอบเท่านั้น หากไม่นำบัตรทั้งสองมาแสดงกรรมการอาจจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

*** สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หลังจากสมัครคัดเลือกแล้ว ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล มาแสดงต่อกรรมการเพื่อเข้าห้องสอบด้วย

๓.๓ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ต้องจัดเตรียมแผนการนิเทศ และการสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่สะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักคะแนนการประเมิน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๘๗๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มายื่นเสนอต่อคณะกรรมการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาในวัน เวลา ที่เข้ารับการประเมิน จำนวน ๖ ชุด

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาเตรียมสื่อและอุปกรณ์สำหรับการประเมินด้วยตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะเตรียมคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ให้เท่านั้น

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษามากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า ตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และทางเว็บไซต์ www.udon4.go.th

๕. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก

๕.๑ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๕.๒ ผู้เข้ารับการประเมินควรจะไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาเริ่มดำเนินการคัดเลือก ตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาคัดเลือกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่มีเหตุความจำเป็น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการพิจารณาอนุญาต

๕.๓ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่กำหนดไปในวันคัดเลือก เพื่อแสดงต่อกรรมการ หากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่ได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสอบ

การดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ยึดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ อาจพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
อนุกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน
ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๗๔๐๐๑	นางสาวนิลเนตร นาสมโภชน์	
๒	๑๗๔๐๐๒	นางสาวกาญจณี บอลสิทธิ์	

หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาเตรียมการนิเทศการศึกษาไม่เกิน ๒๐ นาที

